



เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดลดลง และความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น จากการสำรวจประชากรสูงวัยของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คาดประมาณว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในประเทศไทย มีจำนวน ๑๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่าในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ในปี พ.ศ. ๒๕๘๒ จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๙ ของประชากรทั้งหมด นั้นหมายความว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานต่อวัยพึ่งพิงลดลง ปัญหาด้านงบประมาณและการคลังของรัฐที่ต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการและสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้ดูแล ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเสี่ยง ในด้านสุขภาพด้านรายได้ รวมถึงผลกระทบต่อภาวะจิตใจของผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่วัยทำงาน โดยจะต้องมีการเตรียมการในทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างหลักประกันด้านรายได้ และการออมในช่วงวัยทำงานให้เพียงพอ สำหรับการดำรงชีพในวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมปลอดภัยสำหรับวัยสูงอายุ และการเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและวางแผนชีวิตอย่างมีคุณค่า บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง โดยมีครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมรัฐเกื้อกูล การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชน ท้องถิ่น จะต้องร่วมมือกัน และมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมบุคลากร และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบให้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ยาวนานที่สุด และไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น

เทศบาลตำบลชะมายเห็นถึงความสำคัญของวัยสูงอายุ จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ริสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒